

## **GẶP MẶT NHÂN DỊP KỶ NIỆM NGÀY PHỤ NỮ VIỆT NAM 20/10**

*Hà Nội, ngày 20 tháng 10 năm 2024.*

Trong không khí hân hoan, ấm áp chào mừng ngày Phụ nữ Việt Nam, Công đoàn trường THCS Phúc Đồng đã tổ chức buổi gặp mặt thân mật nhằm tôn vinh và tri ân các nữ cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường. Đây là dịp ý nghĩa để nhìn lại những đóng góp của chị em phụ nữ đối với sự nghiệp giáo dục và sự phát triển của nhà trường trong thời gian qua. Chương trình không chỉ là dịp tri ân mà còn thể hiện tình cảm đoàn kết, gắn bó trong tập thể nhà trường.

Buổi gặp mặt diễn ra tại hội trường nhà trường với sự tham gia của Ban Giám hiệu, Ban chấp hành Công đoàn, cùng toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và Ban phụ huynh nhà trường. Trong phần khai mạc, đồng chí Chủ tịch Công đoàn đã ôn lại truyền thống vẻ vang của phụ nữ Việt Nam – những người không chỉ kiên cường, đảm đang trong gia đình mà còn có nhiều đóng góp nổi bật trong các lĩnh vực văn hóa, giáo dục và xã hội. Đồng chí nhấn mạnh:

*“Các cô giáo của chúng ta không chỉ là những người thầy tận tụy trên bục giảng mà còn là những người truyền lửa, nâng đỡ các thế hệ học sinh trưởng thành. Những nỗ lực thầm lặng ấy thật đáng trân quý.”*

Ngay sau phần khai mạc là những tiết mục văn nghệ sôi động do giáo viên và học sinh biểu diễn, tạo nên bầu không khí vui tươi, đầm ấm. Đặc biệt, màn song ca của cô giáo bộ môn Âm nhạc và học sinh lớp 9A2 đã để lại ấn tượng sâu sắc với ca khúc ca ngợi tình yêu quê hương, đất nước.

Bên cạnh đó, chương trình còn tổ chức nhiều hoạt động giao lưu và các trò chơi thú vị như: *“Đuổi hình bắt chữ”*, *“Hái hoa dân chủ”*, thu hút sự tham gia nhiệt tình của cả CBGVNV và Ban phụ huynh. Các hoạt động này không chỉ mang lại tiếng cười sảng khoái mà còn giúp thắt chặt tình đoàn kết giữa các thành viên trong trường; giữa giáo viên và phụ huynh.

Điểm nhấn của buổi lễ là phần trao hoa và quà kỷ niệm dành cho các nữ cán bộ, giáo viên và nhân viên nhà trường. Ban Giám hiệu gửi lời cảm ơn sâu sắc đến các cô giáo – những người không ngừng phấn đấu, vượt qua mọi khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ trông người.

Thầy Hiệu trưởng phát biểu: *“Chúng tôi trân trọng và tự hào về những thành tựu mà các cô đã đóng góp cho trường. Chính những cống hiến thầm lặng và bên bỉ ấy đã giúp tạo nên một tập thể đoàn kết và vững mạnh.”*

Buổi gặp mặt kết thúc trong niềm vui và sự phấn khởi của tất cả mọi người. Những bó hoa tươi thắm cùng những phần quà ý nghĩa đã được trao tận tay các nữ cán bộ, giáo viên. Đó không chỉ là món quà vật chất mà còn là lời nhắn gửi yêu thương, sự động viên để các cô tiếp tục phát huy tinh thần cống hiến trong sự nghiệp giáo dục.

Kỷ niệm 20/10 không chỉ là dịp để tôn vinh phụ nữ mà còn là cơ hội để các thành viên trong trường chia sẻ, gắn bó và khích lệ nhau cùng vượt qua mọi thử thách trong công việc và cuộc sống.

Thay mặt BCH Công đoàn, một lần nữa xin trân trọng gửi tới tất cả chị em, những người bà, người mẹ, người vợ của các anh, những lời chúc hạnh phúc nhất trong ngày lễ được tôn vinh. Chúc các chị em sức khỏe, hạnh phúc. Mỗi chị em đã và đang là bông hoa đẹp, rực rỡ nhất góp vào vườn hoa chung của đất nước.

Dưới đây là hình ảnh của buổi gặp mặt:



*Bánh kem tươi chúc mừng 20/10*



*Ban phụ huynh tặng hoa chúc mừng Công đoàn viên ngày 20/10*





*Công đoàn viên nhà trường thổi nến chúc ngày ngày 20/10*



*CB GVNV nhà trường liên hoan hoan chúc mừng ngày 20/20*





Người viết tin bài

Đào Lệ Thanh